
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2559 
วันพุธ ที่  29  มิถุนายน  2559  เวลา  ๑3.๐๐  น. 
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  

 
ผู้มาประชุม  
๑. นายว่าหาบ         เทพแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๒. นายกิตติ            เจริญฤทธิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๓. นายชัยทัด เนตรทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑ 
๔. นายบุญโชค ชูแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑ 
๕. นายทิพย์ยศ ณ   พัทลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๒ 
๖. นายร่อเฉด องศารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๒ 
๗. นายวินัย พลหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  3 
๘. นายสมคิด จิตรหลัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๔ 
๙. นายสมพร เพชรเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๕ 

๑๐. นายสมโชค เพ็ชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๖ 
๑๑. นายพรพจน์ เพชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๖ 
๑๒. นายวีระศักดิ์ หูเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๗ 
๑๓.   นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๘ 
๑๔. นายชีพ ไข่แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๐ 
๑๕. นายทวีศักดิ์ เพ็ชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๐ 
๑๖. นายระลึก พลหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๑ 
๑7.        นายวีระเดช กังแฮ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๑ 
๑๘. นายนิวัฒน์ ฟุกล่อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๒ 
๑๙. นายสุเมธ   ลีลาวิจิตรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๑๒ 
๒๐. นายสนิท เพียรมิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา/เลขานุการสภาอบต.บ้านนา 

ผู้ขาดประชุม 
1. นายเกียรติศักดิ์ ชาญณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๓ 
2. นายสุชาติ ชายภักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  5 
3. นายไพโรจน์ ชัยหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๘ 
4. นายวีระวัฒน์ ฤทธิ์หมุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๙ 

ผู้ลาประชุม 
๑๒. นางสาวอริสา   ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมู่ที่  ๗ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายโชคดี               เพชรหวล         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
๒.  นายทรงพล             เพง็เซ่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
3.  นายสมพร  ชูอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
4.  นางสาวปิยมาส        ณ  พัทลุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 

/เปิดประชุม... 
 
 



 
๒ 

เปิดประชุมเวลา  ๑3.๐๐  น.        
         โดยมี นายว่าหาบ  เทพแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม และ นายสนิท  เพียรมิตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา  โดยที่ประชุมได้ประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้    
 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

- กระผมนายสนิท เพียรมิตร ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา  ได้ส ารวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ซึ่งเข้าประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  จึงขอเสนอแนะให้ประธานสภาฯ
กล่าวเปิดการประชุม 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัย
ที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2559 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารได้เสนอ 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  1 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

เรื่องท่ีประธานจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม  
1.1  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้)  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน
ปลัด)   
1.2  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  ในวันจันทร์ ที่  4  กรกฎาคม  2559 
1.3  การป้องกันโรคช่วงฤดูฝน  ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์และ
ถ้ามีปัญหาของให้แจ้งมาท่ี อบต ได้เลย 
1.4  การประปาภูมิภาคสาขาย่านตาขาวแจ้งการงดใช้น้ าวันที่  30  มิถุนายน  
2559  เวลา  13.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  สมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  
2559      

 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัย
ที ่1  ครั้งที่  2  ประจ าปี ๒๕๕9  เมื่อวันจันทร์ ที่  15  กุมภาพันธ์  2559 ว่า
มีข้อบกพร่อง หรือควรแก้ไขอีกหรือไม่  

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

-  เรียนท่านประธานสภา กระผมนายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา หมู่ที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมในวาระที่  5  
เรื่องอ่ืนๆขอให้ท่านประธานสภาช่วยตรวจดูด้วยว่ามีสมาชิกสภาฯ ได้พูดในวาระ
ที ่5 หรือไม่ถ้าไม่มีการพูดก็ไม่ควรบันทึกในวาระท่ี 5 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม  กระผมขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  2559  เมื่อวันจันทร์ ที่  15  กุมภาพันธ์  2559  ด้วยครับ 

/ที่ประชุม... 
 



 
๓ 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

มีมติรับรอง     17    เสียง 
ไม่รับรอง        -      เสียง 
งดออกเสียง     1      ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

เรื่องที่เสนอใหม่ 
3.1  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 
3.2  พิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลจาก
ตัวแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จ านวน  2  คน     
3.3  พิจารณาเห็นชอบการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนบ้าหวี 
ท้องที่ต าบลบ้านนา 
3.4  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 
3.5  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 
2562 
3.6  พิจารณาเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือรองรับ
ความสามารถในการ ส่งมอบปริมาณขยะ ตามโครงการการบริหารจัดการและ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วย  วิธี  แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าสะอาด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจรของเทศบาลต าบล  
ย่านตาขาว     
3.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559 
3.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่า
น้ าประปา พ.ศ. 2559 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

3.1  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)        
-  ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ลงพื้นที่ท าประชาคมทั้ง 
12 หมู่บ้าน  และได้น าโครงการที่ชาวบ้านเสนอมารวบรวมเป็นร่างแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 – 2562 และร่างแผนพัฒนาสามปีเป็นหน้าที่สมาชิกสภาฯ
ต้องให้ความเห็นชอบ  เพราะแผนได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผน
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งต าบล  ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนแผน 
     -  ปลัดอบต เป็นประธาน 
     -  หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ   
2.  คณะกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย 
     -  นายก อบต เป็นประธาน 
     -  ตัวแทนของภาคประชาชน 
     -  หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
     -  ประชาคมต าบล 
 

/ดังนั้นสมาชิก... 
 



 
๔ 

-  ดังนั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ดูรายละเอียดแล้ว 
มีอะไรจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมบ้างครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 

นายวีระศักดิ์  หูเขียว 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

 

-  กระผมนายวีระศักดิ์  หูเขียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านนา  
หมู่ที่  7   ขอเพ่ิมเติมถนนสายลุ่มแลน หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,000 
เมตร 

 

นายสมโชค  เพ็ชรหวล 
ส.อบต.หมู่ที่  6 

 

-  กระผมนายสมโชค เพ็ชรหวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  6  ขอให้ผู้บริหารบรรจุโครงการปูทับถนนลาดยาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 

นายธนพนธ์  ทองประดิษฐ์ 
ส.อบต.หมูที่  8 

-  กระผม นายธนพนธ์  ทองประดิษฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านนา  หมู่ที่  8  ขอเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ทั้ง 12 
หมู่บ้าน  และเพ่ิมเติมโครงการถนนสายราษฎรบูรณะ เชื่อมระหว่าง ม.1 – ม.
8  โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 5 เมตร  
 

นายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล 
ส.อบต.หมูที่  10 

-  กระผมนายทวีศกดิ์  เพ็ชรหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  10  ขอแก้ไขข้อ 39 หน้า 21 ให้เหลือไว้ ข้อ 28 หน้า 18 ก่อสร้าง
ถนนระหว่าง ม.6 – ม.9                                                                                 

 

นายร่อเฉด  องศารา 
ส.อบต.หมูที่  2 

 

-  กระผม นายร่อเฉด  องศารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  2  ขอแก้ไขหน้า 15 ข้อ 14 ก่อสร้างถนนสายบ้านนายกาหรีม -วันละ
ม.2  แก้ไขเป็นระยะทาง  200 เมตร   
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไข อีกบ้างครับ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  กระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕60- 
2562) ซึ่งทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29  ให้ผ่านสภาฯหรือไม ่   
 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

เห็นชอบ     18   เสียง 
ไม่เห็นชอบ          ไม่มี 
งดออกเสียง         ไม่มี 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

3.2  พิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล  จาก
ตัวแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  จ านวน  2  คน ซึ่ง 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล ประกอบด้วย 
1.  ประธานกรรมการ 
2.  รองประธานกรรมการ 
3.  กรรมการ  ประกอบด้วย   
     -  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลนั้นๆ เลือกกันเอง จ านวน  2 คน  ซึ่งได้
ตัวแทนจากผู้ใหญ่บ้าน  2 คน คือ นายเจริญ  สันติเพชร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,  
นายฉุ้น  แซ่หลี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
 
 

/ผู้น าหรือ... 



 
๕ 

     -  ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน เลือกกันอง จ านวน 2 คน  
ประกอบด้วย  นายสุรศักดิ์  ฤทธิ์หมุน,  นายนิวัฒน์  ฟุกล่อย 
     -  ตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา จ านวน 2 คน  
-  ขอให้สมาชิกฯเสนอชื่อ จ านวน 2 ท่าน พร้อมผู้รับรอง     

นายวีระศักดิ์  หูเขียว 
ส.อบต.หมูที่  7 

-  กระผมนายวีระศักดิ์  หูเขียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  7  ขอเสนอ นายชัยทัด  เนตรทองค า 
 

ที่ประชุม -  รับรอง 

นายนิวัฒน์  ฟุกล่อย 
ส.อบต.หมูที่  12 

-  กระผมนายนิวัฒน์  ฟุกล่อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  12  ขอเสนอ นายทิพย์ยศ  ณ พัทลุง 
 

ที่ประชุม -  รับรอง 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  พิจารณาเห็นชอบการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
ควนบ้าหวี ท้องท่ีต าบลบ้านนา 
-  ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน  ได้รับทราบและอนุมัติการกด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขการจัดการที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนยาบายของรัฐบาล  
และคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช จังหวัด)  มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน  
-  ตามหนังสือของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ด่วนที่สุด ทส 1603.3/ว 
6832  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2559  เรื่องส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรกมารจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2559  ได้แจ้งพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดที่ดิน 
เพ่ือน าไปด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใน
จังหวัดตรัง พ้ืนที่ป่าควนบ้าหวี เนื้อที่ 773 ไร่   ตามหนังสือฉบับดังกล่าว 
ขอให้อ าเภอปะเหลียนแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ประชุมสภาฯ 
เพ่ือจะได้ยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 13 
       ตามข้อเท็จจริงเพื่อให้การด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
ของรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านนา แต่งทั้งนี้ก็เป็น
อ านาจดุลยพินิจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา จะพิจารณาต่อไป   

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

เห็นชอบ     18   เสียง 
ไม่เห็นชอบ          ไม่มี 
งดออกเสียง         ไม่มี 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

3.4  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ .  2559  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 
 
 

/ตามระเบียบ... 
 



 
๖ 

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543  ข้อ 27
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ซึ่งขอแก้ไขจากข้อความ
เดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ตามเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ที่
ใช้อยู่ในขณะนั้น)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้” ข้อความใหม่ “เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได”้ 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์   โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล เ พ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได”้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 27  หรือไม่   

 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 

เห็นชอบ     18   เสียง 
ไม่เห็นชอบ          ไม่มี 
งดออกเสียง         ไม่มี 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

3.5  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2562 
 

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมูที่ 1 

-  กระผม นายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านนา หมู่ที่ 1  ขอให้ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ให้ครอบคลุมกับกลุ่มเยาวชนด้วยถ้าไม่
ผิดระเบียบก็ควรให้ครอบคลุม  
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 
 

-  สมาชิกท่านใดจะสอบถาม อีกบ้างครับ 

ทีป่ระชุม - ไม่มี 
 

/นายว่าหาบ  ... 



 
๗ 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562  หรือไม่   

 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 

เห็นชอบ     18   เสียง 
ไม่เห็นชอบ          ไม่มี 
งดออกเสียง         ไม่มี 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

3.6  พิจารณาเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อรองรับ
ความสามารถในการ  ส่งมอบปริมาณขยะ ตามโครงการการบริหารจัดการ
และก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วย  วิธี  แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าสะอาด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  แบบครบวงจรของ
เทศบาลต าบลย่านตาขาว     
-  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
หมวดที่  3  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
      ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่านึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559  ซึ่งทางเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา ได้แจกให้สมาชิกสภาฯไปศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว  หากสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผม นายโชคดี  เพชรหวล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ขอ
ชี้แจงเกี่ยวกับการท าบันทึกข้อตกลง กับเทศบาลต าบลย่านตาขาว  เป็น
นโยบายของรัฐบาลที่จะจัดการขยะของรัฐบาลโดยความร่วมมือกับเอกชน
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ มีการด าเนินการดังนี้ 
   1.  ค่าบริการตันละ  450  บาท 
   2.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ต้องคัดแยกขยะให้กับทางเทศบาล
ย่านตาขาวด้วย 
-  รายละเอียดตามเอกสารที่ให้แจกให้กับสมาชิกไปแล้ว สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ ก็ให้เป็นอ านาจของสมาชิกสภาฯ  
ส าหรับการท าสัญญามีระยะเวลา 25 ปี แต่สัญญาก็สามารถแก้ไขได้แต่ต้อง
ได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย   

 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

 

-  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 

 

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

 

-  กระผมนายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านนา  หมู่ที่ 1  ขอสอบถามในประเด็น ดังนี้ 

/1.  องค์การบริหาร... 



 
๘ 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาจะคัดแยกขยะโดยเป็นผู้ด าเนินการเอง 
หรือให้ชาวบ้านคัดแยกเองตอนที่เอาขยะใส่ถัง และมีถุงด าแจกชาวบ้านหรือไม่ 
2.  ขยะที่ส่งไปให้เทศบาลย่านตาขาววันละกี่ตัน ค่าบริการต่อตัน/เอน เท่าไหร่ 
3.  ขยะเป็นพิษจะด าเนินการอย่างไร 
4.  จะเริ่มด าเนินการเมื่อไร 
5.  ควรวางแผนในระดับต าบลก่อนที่จะตกลงท าข้อตกลง  
 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมนายโชคดี  เพชรหวล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ขอ
ชี้แจง ดังนี้ 
1.  การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของชาวบ้าน 
2.  ขยะที่จะน าไปส่งให้เทศบาลต าบลย่านตาขาว วันละประมาณ 4 ตัน  

 

นายสมพร  เพชรเพ็ง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

 

-  กระผมนายสมพร  เพชรเพ็ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่ 5  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ด าเนินการเช่าสถานที่ทิ้ง
ขยะของเอกชน กระผมเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้ว 
คือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่จ าเป็นต้องคัดแยกขยะ  งบประมาณก็ถูก
กว่า ประหยัดค่าน้ ามัน  และขอฝากฝ่ายบริหารควรค านึงถึงงบประมาณ การ
บริหารจัดการเรื่องขยะในการคัดแยกขยะ  ซึ่งทุกวันนี้กระผมก็เห็นว่าการ
บริหารจัดการขยะตอนนี้ก็ด าเนินการถูกต้องแล้วและคุ้มค่ากับงบประมาณต่อ
เดือน   
 

นายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล 
ส.อบต.หมู่ที่  10 

-  กระผมนายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านนา  หมู่ที่ 10 ในส่วนของบันทึกข้อตกลงกระผมเห็นว่าควรให้สมาชิกฯ
กลับไปทบทวนถึงผลกระทบก่อน   
 

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

-  กระผมนายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านนา หมู่ที่ 1  การท าบันทึกข้อตกลงการส่งขยะให้กับเทศบาลย่านตาขาว  
ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ควรชะลอไว้ก่อน เพราะปัญหาที่
ตามมามีหลายด้าน 
1.  การคัดแยกขยะควรระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนคัดแยก 
2.  กรณีท าสัญญาเช่าแล้วจะยกเลิกได้หรือไม่ 
3.  สถานที่ทิ้งขยะท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาเช่าอยู่ในปัจจุบันสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้อีกหรือไม ่
4.  ไม่ประหยัดงบประมาณ 
 

นานสมพร  ชูอ่อน 
รองนายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมนายสมพร  ชูอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
กระผมเห็นว่าการท าบันทึกข้อตกลงส่งขยะไปให้กับเทศบาลต าบลย่านตาขาว  
ถ้าสมาชิกสภาฯรับ กระผมเห็นว่ามีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบมีอยู่ 3 หมู่บ้าน คือ ม.3, 5, 12  กระผมอยากให้สมาชิกฯ
ช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบ เราควรหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชาวบ้าน ม.3, 5, 12 ด้วยครับ  

 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

 

-  ตอนนี้มีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เพียงแห่งเดียวที่ยังไม่ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจการบริหารจัดการขยะ กับเทศบาลต าบลย่านตาขาว  
ดังนั้นจึงเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา จะเห็นสมควร
อย่างไร  
 

/นายว่าหาบ... 



 
๙ 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามอีกบ้างครับ 
 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพ่ือรองรับความสามารถในการ  ส่ง
มอบปริมาณขยะ ตามโครงการการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ด้วยวิธี  แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด ณ ศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอย  แบบครบวงจรของเทศบาลต าบลย่านตาขาว  หรือไม่   

 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 

เห็นชอบ             ไม่มี 
ไม่เห็นชอบ    14  เสียง 
งดออกเสียง     4  เสียง 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

3.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559 
-  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
หมวดที่  3  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
      ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่านึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559  ซึ่งทางเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา ได้แจกให้สมาชิกสภาฯไปศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว  หากสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559  หรือไม่   

 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 

-  เห็นชอบรับหลักการ  18   เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ      ไม่มี 
   งดออกเสียง                   ไม่มี  
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปพิจารณาวาระที่สอง ในวาระการเสนอขอแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาฯ
ยื่นเสนอขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

ที่ประชุม -  พัก 20 นาท ี
 

/นายสนิท... 



 
๑๐ 

เวลา 14.00 น. 
นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 
-  ได้ส ารวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด จึงได้เสนอแนะให้ประธานสภาเปิดประชุม  
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559 ในวาระที่สอง 
การเสนอขอแปรญัตติ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

-  กระผมนายว่าหาบ  เทพแก้ว  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย  พ.ศ.2559  ข้อชี้แจงรายละเอียด ดังนี้   
-  ตามที่สภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559 ในวาระที่  หนึ่ง
ไปแล้วนั้น และก าหนดให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติในวาระที่สอง  ปรากฏว่า  ไม่มี
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาฯท่านใด  ขอเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
พ.ศ.2559  และได้ตรวจสอบความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบแล้ว  จึงมีมติ
ให้คงร่างเดิมตามท่ีเสนอมา  
 

ที่ประชุม -  พัก 20 นาท ี
 

เวลา  14.40 น. 
นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 

-  ได้ส ารวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด จึงได้เสนอแนะให้ประธานสภาเปิดประชุม  
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปจะเป็นการประชุม ในวาระที่  3  เพ่ือลงมติว่าเห็นสมควรให้ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย  พ.ศ.2559  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559 หรือไม ่
 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ลงมติให้ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
พ.ศ.2559  ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.2559  ต่อไป 

 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 

มีมติรับรอง     18    เสียง 
ไม่รับรอง        -       ไม่มี 
งดออกเสียง     -       ไม่มี 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

3.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่า
น้ าประปา พ.ศ. 2559 
-  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และ
อัตราค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559 และต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  หมวดที่  3  ข้อ 45 
 

/ส าหรับร่าง... 



 
๑๑ 

       ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559  ซึ่ง
ทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ได้แจกให้สมาชิกสภาฯไป
ศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว  ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ขอ
เรียนเชิญครับ 
 

นายสมพร  ชูอ่อน 
รองนายก อบต.บ้านนา 

-  กระผม นายสมพร  ชูอ่อน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา    
ตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559 ตามข้อ 8 
ต้องด าเนินการดังนี้ 
       -  ให้ผู้ใช้น้ าต้องติดมิเตอร์ (มาตราน้ า) 
       -  ควรให้ผู้ใช้น้ าประปาติดตั้งมาตรน้ าทุกราย 
       -  ก่อนจะมีการใช้น้ าควรให้ผู้ใช้น้ าขออนุญาตก่อน 
       -  กรณีผู้อุทิศที่ดินให้ก่อสร้างประปาควรติดตั้งมิเตอร์ด้วย 
 

นายชัยทัด  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

-  กระผม นายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านนา  หมู่ที่  1  การออกข้อบัญญัติการใช้น้ าประปา ฝ่ายบริหารควร
ด าเนินการกับผู้ใช้น้ าทุกท่านให้เสมอภาคกันทุกคน  
 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมนายโชคดี  เพชรหวล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ขอ
ชี้แจง เรื่องการบริหารจัดการ ต้องมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
เกี่ยวกับการใช้น้ าประปาเพราะทุกวันนี้มีผู้ใช้น้ าประปาบางรายใช้น้ าโดยไม่ผ่าน
มิเตอร์  ดังนั้นจึงได้ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการใช้น้ าประปา เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมกับทุกคน 
 

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559 
หรือไม่   
 

ที่ประชุม/นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  เห็นชอบรับหลักการ  18   เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ      ไม่มี 
   งดออกเสียง                   ไม่มี  
 

ที่ประชุม -  พัก 30 นาท ี

เวลา  15.30 น. 
นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

-  ได้ส ารวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด จึงได้เสนอแนะให้ประธานสภาเปิดประชุม  

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่า
น้ าประปา พ.ศ. 2559  ในวาระที่สอง การเสนอขอแปรญัตติ ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ  

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

-  กระผมนายว่าหาบ  เทพแก้ว  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข ใน
การใช้น้ าประปาและอัตราค่าน้ าประปา พ.ศ.2559 ข้อชี้แจงรายละเอียด ดังนี้   
 

/ตามท่ีสภา... 



 
๑๒ 

-  ตามที่สภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่า
น้ าประปา พ.ศ. 2559  ในวาระที่หนึ่งไปแล้วนั้น และก าหนดให้ยื่นเสนอค า
แปรญัตติในวาระที่สอง  ปรากฏว่า  ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาฯ
ท่านใด  ขอเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตราค่าน้ าประปา 
พ.ศ. 2559  และได้ตรวจสอบความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบแล้ว  จึงมีมติ
ให้คงรา่งเดิมตามท่ีเสนอมา  
 

ที่ประชุม -  พัก 20 นาท ี

เวลา  16.00 น. 
นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

 
-  ได้ส ารวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  เกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด จึงได้เสนอแนะให้ประธานสภาเปิดประชุม  

นายว่าหาบ  เทพแก้ว 
ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปจะเป็นการประชุม ในวาระที่  3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ข้อ 52  ในการพิจารณา
วาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาฯ   ลงมติว่าเห็นสมควรให้ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา 
และอัตราค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา และอัตรา
ค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559  หรือไม ่

ที่ประชุม -  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ลงมติให้ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้
น้ าประปา และอัตราค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559  ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้น้ าประปา 
และอัตราค่าน้ าประปา พ.ศ. 2559ต่อไป 

นายสนิท  เพียรมิตร 
เลขานุการสภาฯ 

มีมติรับรอง     18    เสียง 
ไม่รับรอง        -       ไม่มี 
งดออกเสียง     -       ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 
  

เรื่องอ่ืนๆ  

นายกิตติ  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาฯ 
ท าหน้าที่ประธานสภา 

-  สมาชิกท่านใดจะปรึกษาหารือในวาระอ่ืนๆขอเชิญครับ 
 
 
 

นายชัยทดั  เนตรทองค า 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

-  กระผม นายชัยทัด  เนตรทองค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านนา  หมู่ที่   1  ขอถามเรื่องการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ขอให้
ผู้บริหารช่วยก่อสร้างถนนสายดังกล่าวให้ตลอดทั้งสาย  ซึ่งการก่อสร้างถนนท า
ให้ท่อประปาได้รับความเสียหาย ขอให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไขด้วย 
 
 

/นายวีระศักดิ์... 



 
๑๓ 

 

นายวีระศักดิ์  หูเขียว 
ส.อบต.หมู่ที่  7 

 

-  กระผม นายวีระศักดิ์  หูเขียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  7  ขอถามเรื่องการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7  ซึ่งถนนสายดังกล่าว
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 1 เดือน และผู้รับเหมาได้เบิกจ่ายเงินไป
แล้ว แต่ปรากฏว่าถนนได้ช ารุดแล้ว ขอให้ผู้บริหารท าหนังสือถึงผู้รับเหมาให้มา
ด าเนินการแก้ไขด้วย เพราะถ้าปล่อยไว้นานจะท าให้ถนนช ารุดไปมากกว่านี้   

นายนิวัฒน์  ฟุกล่อย 
ส.อบต.หมู่ที่  12 

-  กระผม นายนิวัฒน์  ฟุกล่อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ที่  12  ฝากถึงผู้บริหารช่วยจัดสรรงบประมาณต่อเติมประปาบนควน หมู่ที่ 
12 ให้ด้วย และประปาสายทอนนายแสงน้ าไหลไปไม่ถึง 

นายโชคดี  เพชรหวล 
นายก อบต.บ้านนา 

-  กระผมนายโชคดี  เพชรหวล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ขอ
ชี้แจง การก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ หมู่ 1 
แล้ว แต่งบประมาณมีจ ากัด  ดังนั้นจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน ส่วนที่เหลือต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
 

นายกิตติ  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาฯ 
ท าหน้าที่ประธานสภา 
 

-  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะหารืออีกบ้างครับ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 

นายกิตติ  เจริญฤทธิ์ 
รองประธานสภาฯ  
ท าหน้าที่ประธานสภา 

-  ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและ
ขอปิดประชุมครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  16.20  น. 
            

                        (ลงชื่อ)             ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นายสนิท  เพียรมิตร) 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 

 

   (ลงชื่อ)                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม          (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชัยทัด  เนตรทองค า)                    (นายทวีศักดิ์  เพ็ชรหวล) 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูที่  1                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูที่  10 
 

   (ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                 (นายวีระเดช  กังแฮ)                                                           (นายทิพย์ยศ  ณ  พัทลุง) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูที่  11                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  หมูที่  2   


